

(คำแปลอย่างไม่เป็นทางการ โดย สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงปักกิ่ง)

ประกาศสำนักงานศุลกากรกลางสาธารณรัฐประชาชนจีน

ฉบับที่ 248

“ประกาศระเบียบการขึ้นทะเบียนและบริหารจัดการผู้ผลิตอาหารในต่างประเทศที่นำเข้ามายังสาธารณรัฐประชาชนจีน” ได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากการประชุมผู้บริหารของสำนักงานศุลกากรกลาง สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564 และจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2565 และให้ยกเลิกประกาศเดิมของสำนักงานควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบและกักกันโรคแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine; AQSIQ) ฉบับที่ 145 ที่ประกาศใช้เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2555 รวมทั้ง ประกาศสำนักงานศุลกากรกลางสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยการขึ้นทะเบียนและบริหารจัดการผู้ผลิตอาหารในต่างประเทศที่นำเข้ามายังจีน ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมที่ 243 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561

ผู้อำนวยการ Ni yuefeng

12 เมษายน 2564

(คำแปลอย่างไม่เป็นทางการ โดย สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงปักกิ่ง)

ประกาศการขึ้นทะเบียนและบริหารจัดการผู้ผลิตอาหารในต่างประเทศที่มีการนำเข้ามายังสาธารณรัฐประชาชนจีน

ตอนที่ 1 บททั่วไป

ข้อที่ 1 เพื่อเป็นการกำกับดูแลการขึ้นทะเบียนของผู้ผลิตอาหารในต่างประเทศที่มีการนำเข้ามายังจีน ตามข้อกำหนดของ “กฎหมายควบคุมความปลอดภัยผลิตภัณฑ์อาหารสาธารณรัฐประชาชนจีน (Food Safety Law)” “กฎหมายว่าด้วยการกักกันโรคพืชและสัตว์ของสาธารณรัฐประชาชนจีน (Law of the People’s Republic of China on the Entry and Exit Animal and Plant Quarantine)” “กฎพิเศษของสภาแห่งรัฐในการกำกับดูแล และการจัดการด้านความปลอดภัยของอาหาร และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ (The Special Rules of the State Council on Strengthening the Supervision and Management of the Safety of Food and Other Products)” โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายปกครองแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการออกข้อกำหนดตามประกาศฉบับนี้

ข้อที่ 2 ข้อบังคับเหล่านี้ใช้กำกับการขึ้นทะเบียนของกิจการการผลิต การแปรรูป และการเก็บรักษาสินค้าอาหารในต่างประเทศที่มีการนำเข้ามายังสาธารณรัฐประชาชนจีน (ต่อไปนี้ เรียกว่า ผู้ผลิตอาหารในต่างประเทศที่นำเข้ามายังจีน)

ผู้ผลิตอาหารนำเข้าในต่างประเทศที่ระบุไว้ในข้อ 2 ไม่รวมผู้ผลิต ผู้แปรรูป ผู้เก็บรักษาสินค้าสารเติมแต่งในอาหาร และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร

ข้อที่ 3 กรมศุลกากรเป็นผู้รับผิดชอบการขึ้นทะเบียนของผู้ผลิตอาหารในต่างประเทศที่นำเข้ามายังจีน

ข้อที่ 4 ผู้ผลิตอาหารนำเข้าในต่างประเทศ ต้องได้รับการขึ้นทะเบียนกับสำนักงานศุลกากรกลางสาธารณรัฐประชาชนจีน

ตอนที่ 2 เงื่อนไขและขั้นตอนการขึ้นทะเบียน

ข้อที่ 5 ข้อกำหนดการขึ้นทะเบียนสำหรับผู้ผลิตอาหารในต่างประเทศที่นำเข้ามายังจีน;

1. ระบบมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารของประเทศผู้ส่งออกจะต้องผ่านการประเมินและตรวจสอบจากสำนักงานศุลกากรกลางสาธารณรัฐประชาชนจีน

(คำแปลอย่างไม่เป็นทางการ โดย สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงปักกิ่ง)

3. มีระบบการบริหารจัดการและป้องกันความปลอดภัยในด้านสุขอนามัยของอาหารที่มีประสิทธิภาพผลิตและส่งออกอย่างถูกกฎหมายจากประเทศผู้ส่งออก และสามารถรับรองได้ว่าอาหารที่ส่งออกมายังประเทศจีนเป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับของจีนที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารภายในประเทศ

4. ปฏิบัติตามข้อตกลงเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดด้านการตรวจสอบและกักกันโรค ระหว่างกรมศุลกากร กับหน่วยงานภาครัฐของประเทศผู้ส่งออก

ข้อที่ 6 วิธีการขึ้นทะเบียนผู้ผลิตอาหารในต่างประเทศที่นำเข้ามายังจีน ให้รวมถึงการขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานผู้มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลของประเทศผู้ส่งออก (Competent Authorities: CA) และการขึ้นทะเบียนโดยตรงโดยผู้ประกอบการกับสำนักงานศุลกากรกลางสาธารณรัฐประชาชนจีน

สำนักงานศุลกากรฯ กำหนดวิธีการขึ้นทะเบียนและเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนสำหรับผู้ผลิตอาหารในต่างประเทศที่นำเข้ามายังจีน ตามแหล่งที่มาของวัตถุดิบอาหาร เทคโนโลยีการผลิตและการแปรรูป ข้อมูลประวัติความปลอดภัยของอาหาร กลุ่มผู้บริโภค วิธีการรับประทาน และปัจจัยอื่น ๆ ร่วมกับแนวปฏิบัติสากล

ทั้งนี้สำนักงานศุลกากรฯ สามารถปรับเปลี่ยนวิธีการขึ้นทะเบียนและเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนของผู้ประกอบการผลิตอาหารในต่างประเทศ หากวิเคราะห์ความเสี่ยงแล้วพบว่ามีหลักฐานอันนำไปสู่ความเสี่ยงของอาหารประเภทนั้น ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป

ข้อที่ 7 ผู้ผลิตอาหารในต่างประเทศที่นำเข้ามายังจีน ดังต่อไปนี้ จะต้องยื่นลงทะเบียนต่อสำนักงานศุลกากรฯ ผ่านหน่วยงานกำกับดูแลของประเทศผู้ส่งออก (Competent Authorities: CA) ได้แก่ 1) เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ 2) ไส้กรอก 3) ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ 4) ผลิตภัณฑ์นม 5) รังนกและผลิตภัณฑ์ 6) น้ำผึ้งและผลิตภัณฑ์จากผึ้ง 7) ไข่และผลิตภัณฑ์ 8) น้ำมัน/ไขมันเพื่อการบริโภค 9) ผลิตภัณฑ์จากแป้งบรรจุใส่ชนิดต่าง ๆ อาทิ ซาลาเปาไส้ต่าง ๆ เกี๊ยว 10) ธัญพืช 11) พืชสดและมอลต์ 12) ผักสด/แห้ง และเมล็ดถั่วแห้ง 13) เครื่องปรุงรส 14) ถั่วเปลือกแข็งและเมล็ด 15) ผลไม้แห้ง 16) เมล็ดกาแฟและเมล็ดโกโก้ที่ไม่คั่ว 17) อาหารจำเพาะเพื่อสุขภาพ (Food for special dietary uses) 18) อาหารเสริมและผลิตภัณฑ์

ข้อที่ 8 ผู้ผลิตอาหารในต่างประเทศที่นำเข้ามายังจีน ที่ยื่นลงทะเบียนผ่านหน่วยงานกำกับดูแลของประเทศผู้ส่งออก ต้องได้รับการตรวจสอบจากหน่วยงานกำกับดูแล หลังจากยืนยันว่าเป็นไปตามข้อกำหนดการลงทะเบียนจากหน่วยงานกำกับดูแลของประเทศผู้ส่งออกแล้วนั้น ให้ยื่นเอกสารประกอบการสมัครเพื่อขอลงทะเบียนกับกรมศุลกากร ดังต่อไปนี้

1. หนังสือแนะนำยืนยันจากหน่วยงานกำกับดูแลของประเทศผู้ส่งออก
2. ชื่อบริษัท และคำขอจดทะเบียนบริษัท
3. เอกสารระบุตัวตนของบริษัท เช่น ใบอนุญาตประกอบธุรกิจที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐบาลท้องถิ่น
4. หนังสือรับรองว่าเป็นไปตามมาตรฐานจากหน่วยงานกำกับดูแลของประเทศผู้ส่งออก
5. รายงานการตรวจสอบจากหน่วยงานกำกับดูแลของประเทศผู้ส่งออก

(คำแปลอย่างไม่เป็นทางการ โดย สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงปักกิ่ง)

หากจำเป็น สำนักงานศุลกากรฯ อาจต้องขอเอกสารเกี่ยวกับสุขอนามัย ความปลอดภัยของอาหาร และ เอกสารควบคุมป้องกันของบริษัท เช่น ที่ตั้งบริษัท แผนผังโรงงาน แบบแปลนห้องเย็น หรือผังกระบวนการผลิต ภายในโรงงาน เป็นต้น

ข้อที่ 9 สถานประกอบการผลิตอาหารในต่างประเทศนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อ 7 สามารถยื่นคำขอ ขึ้นทะเบียนต่อสำนักงานศุลกากรฯ ได้ด้วยตนเอง หรือผ่านตัวแทน โดยใช้เอกสาร ดังนี้

1. แบบคำขอขึ้นทะเบียนของบริษัท
2. เอกสารระบุตัวตนของบริษัท เช่น ใบอนุญาตประกอบธุรกิจที่ออกโดยหน่วยงานรัฐบาลของประเทศผู้ส่งออกที่บริษัทตั้งอยู่
3. เอกสารการยืนยันตนเองว่าบริษัทจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของประกาศฉบับนี้

ข้อที่ 10 เนื้อหาของคำขอขึ้นทะเบียนบริษัทประกอบด้วยชื่อของบริษัท ประเทศ (ภูมิภาค) ที่ตั้งอยู่ ที่ อยู่ของสถานที่ผลิต ตัวแทนทางกฎหมาย รายชื่อผู้ติดต่อ ข้อมูลการติดต่อ และหมายเลขทะเบียนที่ได้รับการอนุมัติ จากหน่วยงานกำกับดูแลของประเทศผู้ส่งออก คำขอขึ้นทะเบียนสินค้าประเภทอาหาร ประเภทการผลิต กำลังการผลิตและข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

ข้อที่ 11 เอกสารคำขอขึ้นทะเบียนให้จัดทำเป็นภาษาจีนหรืออังกฤษ ทั้งนี้หากฝ่ายจีนมีการตกลงกับ หน่วยงานภาครัฐของประเทศผู้ส่งออกเป็นอย่างอื่น ก็สามารถทำได้

ข้อที่ 12 หน่วยงานกำกับดูแลของประเทศผู้ส่งออกควรตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือ ความครบถ้วน ความถูกต้องตามกฎหมายของเอกสาร

ข้อที่ 13 สำนักงานศุลกากรฯ สามารถดำเนินการตรวจสอบ การประเมิน และทบทวนการขึ้นทะเบียน ของผู้ผลิตอาหารนำเข้าในต่างประเทศ หรือมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทีมตรวจสอบ ผู้ผลิตอาหาร นำเข้าจากต่างประเทศที่ขอขึ้นทะเบียน ด้วยการตรวจสอบเอกสาร การตรวจสอบด้วยวิธีไอทางไกล การลงพื้นที่ ตรวจสอบ หรือใช้วิธีการแบบผสมผสาน เป็นต้น โดยทีมประเมินจะประกอบไปด้วยผู้ตรวจสอบจำนวน 2 คนขึ้นไป

ผู้ผลิตอาหารนำเข้าในต่างประเทศ และหน่วยงานกำกับดูแลของประเทศผู้ส่งออก ให้ความช่วยเหลือใน การดำเนินการประเมิน และทบทวนการดำเนินการตามวิธีการข้างต้น

ข้อที่ 14 สำนักงานศุลกากรฯ จะต้องขึ้นดำเนินการออกหมายเลขทะเบียนให้กับผู้ผลิตอาหารใน ต่างประเทศที่นำเข้ามายังจีน ที่ยื่นเอกสารหลักฐานและปฏิบัติตามข้อกำหนด รวมทั้งออกหนังสือแจ้งการขึ้น ทะเบียนของผู้ผลิตอาหารนำเข้าในต่างประเทศให้กับหน่วยงานกำกับดูแลของประเทศผู้ส่งออกเป็นลายลักษณ์ อักษร โดยจะงดเว้นการขึ้นทะเบียนของผู้ผลิตอาหารในต่างประเทศที่นำเข้ามายังจีนที่ไม่ตรงตามข้อกำหนด และ จะแจ้งหน่วยงานกำกับดูแลของประเทศผู้ส่งออกเป็นลายลักษณ์อักษร

(คำแปลอย่างไม่เป็นทางการ โดย สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงปักกิ่ง)

ข้อที่ 15 เมื่อผู้ผลิตอาหารในต่างประเทศที่นำเข้ามายังจีนได้รับการขึ้นทะเบียนและเลขทะเบียนแล้วให้นำเลขทะเบียนดังกล่าวประทับลงในบรรจุภัณฑ์ทั้งภายในและภายนอกของสินค้าอาหาร

ข้อที่ 16 การขึ้นทะเบียนมีผลใช้งานเป็นระยะเวลา 5 ปี

เมื่อได้รับการขึ้นทะเบียนผู้ผลิตอาหารในต่างประเทศที่นำเข้ามายังจีนแล้ว สำนักงานศุลกากรฯ จะกำหนดวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดของระยะเวลาการขึ้นทะเบียนให้กับผู้ผลิตอาหารในต่างประเทศที่นำเข้ามายังจีน

ข้อที่ 17 สำนักงานศุลกากรฯ จะดำเนินการประกาศรายชื่อบริษัทที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ผลิตอาหารในต่างประเทศที่นำเข้ามายังจีน พร้อมกัน

ตอนที่ 3 การควบคุมการขึ้นทะเบียน

ข้อที่ 18 สำนักงานศุลกากรฯ จะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลการขอขึ้นทะเบียนหรือมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดหาทีมผู้ตรวจสอบ เพื่อดำเนินการประเมินและทบทวนผู้ผลิตอาหารในต่างประเทศที่นำเข้ามายังจีน ที่ขอขึ้นทะเบียนว่ายังคงเป็นไปตามข้อกำหนดการขึ้นทะเบียนหรือไม่ โดยทีมผู้ประเมินจะประกอบด้วยผู้ตรวจสอบจำนวน 2 คนขึ้นไป

ข้อที่ 19 ระหว่างการพิจารณาคำขอขึ้นทะเบียน หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการขึ้นทะเบียนของผู้ผลิตอาหารในต่างประเทศที่นำเข้ามายังจีน ผู้ยื่นขอขึ้นทะเบียนต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมต่อสำนักงานศุลกากรฯ ผ่านช่องทางของการขอขึ้นทะเบียน โดยมีเอกสารเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

1. ตารางเปรียบเทียบข้อมูลการเปลี่ยนแปลงรายการที่ขอขึ้นทะเบียน
2. เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่เปลี่ยนแปลง

หากสำนักงานศุลกากรฯ ประเมินแล้วว่าสามารถเปลี่ยนแปลงได้ จึงจะสามารถดำเนินการต่อไปได้

หากมีการย้ายที่อยู่ของสถานที่ผลิต การเปลี่ยนแปลงตัวแทนทางกฎหมาย หรือการเปลี่ยนแปลงของหมายเลขทะเบียนที่ได้รับจากหน่วยงานภาครัฐของประเทศผู้ส่งออก ผู้ประกอบการจะต้องดำเนินการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนใหม่ ซึ่งหมายเลขทะเบียนเดิมจะถูกยกเลิกในระบบของสำนักงานศุลกากรฯ โดยอัตโนมัติ

ข้อที่ 20 หากผู้ผลิตอาหารในต่างประเทศที่นำเข้ามายังจีนประสงค์จะต่ออายุการขึ้นทะเบียนควรดำเนินการภายใน 3 ถึง 6 เดือน ก่อนทะเบียนเดิมจะหมดอายุ โดยให้ดำเนินการยื่นคำขอต่ออายุการขึ้นทะเบียนต่อสำนักงานศุลกากรฯ

เอกสารประกอบการยื่นขอต่ออายุการจดทะเบียน ประกอบด้วย

1. ใบขอต่ออายุการขึ้นทะเบียน
2. เอกสารคำรับรองว่าบริษัทจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของระเบียบนี้ต่อไป

(คำแปลอย่างไม่เป็นทางการ โดย สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงปักกิ่ง)

สำนักงานศุลกากรฯ จะต่ออายุการขึ้นทะเบียนให้กับบริษัทที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดการขึ้นทะเบียนทะเบียน และขยายเวลาการจดทะเบียนต่อไปอีกครั้งละ 5 ปี

ข้อที่ 21 หากผู้ผลิตอาหารในต่างประเทศที่นำเข้ามายังจีน ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว ต่อมาภายหลังพบว่ามีความผิดปกติใดกรณีเกิดขึ้นดังต่อไปนี้ ให้สำนักงานศุลกากรฯ แจ้งต่อหน่วยงานกำกับดูแลของประเทศผู้ส่งออกหรือแจ้งต่อผู้ผลิตอาหารนำเข้าในต่างประเทศโดยตรง

1. ไม่ดำเนินการต่ออายุการขึ้นทะเบียนตามที่กำหนดในประกาศ
2. ขอยกเลิกการขึ้นทะเบียน
3. ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดข้อ 5 ซ้อย่อยที่ 2 ของประกาศฉบับนี้

ข้อที่ 22 หน่วยงานกำกับดูแลของประเทศผู้ส่งออก ต้องดำเนินการควบคุมดูแลบริษัทที่ขึ้นทะเบียนอย่างมีประสิทธิภาพ กำกับดูแลให้บริษัทที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วปฏิบัติตามข้อกำหนดการขึ้นทะเบียนอย่างต่อเนื่อง หากพบว่าไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในการขึ้นทะเบียน ควรใช้มาตรการที่จำเป็นในการควบคุมทันที และระงับการดำเนินงานของผู้ผลิตอาหารในต่างประเทศที่นำเข้ามายังจีน จนกว่าจะแก้ไขให้เป็นไปตามข้อกำหนดการขึ้นทะเบียนนี้

ผู้ผลิตอาหารในต่างประเทศที่นำเข้ามายังจีน พบว่าตนเองไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดการขึ้นทะเบียนตามประกาศฉบับนี้ ควรระงับการส่งออกสินค้าอาหารมายังประเทศจีน และดำเนินมาตรการแก้ไขให้เป็นไปตามข้อกำหนดในทันที

ข้อที่ 23 หากสำนักงานศุลกากรฯ พบว่าบริษัทผู้ผลิตอาหารในต่างประเทศที่นำเข้ามายังจีน ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการขึ้นทะเบียน จะแจ้งให้ผู้ผลิตดำเนินการแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด และระหว่างระยะเวลาการแก้ไข จะระงับการนำเข้าสินค้าจากบริษัทดังกล่าว

หากบริษัทที่ได้รับการขึ้นทะเบียนผ่านหน่วยงานกำกับดูแลของประเทศผู้ส่งออก ถูกระงับการนำเข้าหน่วยงานกำกับดูแลของประเทศผู้ส่งออกจะต้องกำกับดูแลให้บริษัทดังกล่าวแก้ไขปรับปรุงให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด และส่งรายงานการแก้ไขปรับปรุง รวมถึงเอกสารรับรองยืนยันการดำเนินการเป็นลายลักษณ์อักษรต่อสำนักงานศุลกากรฯ

สำหรับบริษัทที่ยื่นขอขึ้นทะเบียนเองหรือผ่านตัวแทน หากพบว่าไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดตามประกาศ ต้องดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด และส่งรายงานการแก้ไขปรับปรุง รวมถึงเอกสารรับรองยืนยันการดำเนินการเป็นลายลักษณ์อักษรต่อสำนักงานศุลกากรฯ

เมื่อสำนักงานศุลกากรฯ ทำการตรวจสอบการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขของบริษัทที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วเสร็จ และตรวจสอบแล้วพบว่าผ่านคุณสมบัติ จึงจะสามารถนำเข้าสินค้าของบริษัทผู้ผลิตอาหารนำเข้าในต่างประเทศรายดังกล่าวได้

(คำแปลอย่างไม่เป็นทางการ โดย สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงปักกิ่ง)

ข้อที่ 24 หากบริษัทผู้ผลิตอาหารในต่างประเทศที่นำเข้ามายังจีน ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว มีการกระทำใดการกระทำหนึ่ง ดังนี้ ให้สำนักงานศุลกากรฯ ยกเลิกการขึ้นทะเบียน

1. การดำเนินการของบริษัทที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยด้านอาหารที่นำเข้า
2. อาหารที่ส่งออกมายังจีนถูกตรวจสอบพบว่ามีปัญหาร้ายแรงในด้านความปลอดภัยของอาหารระหว่างพิธีการนำเข้าของศุลกากร
3. มีปัญหาในการจัดการความปลอดภัยของอาหาร และสุขอนามัยในสถานประกอบการ ไม่สามารถรับประกันได้ว่าอาหารที่ส่งออกไปยังประเทศจีนเป็นไปตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัย และสุขอนามัย
4. ภายหลังจากการการแก้ไขแล้ว พบว่ายังไม่เป็นไปตามข้อกำหนดการขึ้นทะเบียน
5. ให้ข้อมูลเท็จ หรือปกปิดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
6. ปฏิเสธที่จะให้ความร่วมมือกับสำนักงานศุลกากรฯ ในการตรวจสอบและสืบสวนสาเหตุต่าง ๆ
7. การให้เข้า ให้ยืม โอน ขายต่อ หรือปลอมแปลงหมายเลขทะเบียน

ตอนที่ 4 ข้อกำหนดเพิ่มเติม

ข้อที่ 25 หากองค์กรระหว่างประเทศ หรือหน่วยงานภาครัฐของประเทศผู้ส่งออก ออกประกาศการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ หรือระหว่างการตรวจสอบผ่านพิธีการศุลกากรนำเข้าของสินค้า พบว่าสินค้าอาหารดังกล่าว มีการปนเปื้อนของเชื้อ พบปัญหาด้านสาธารณสุขที่ร้ายแรง สำนักงานศุลกากรฯ จะประกาศระงับการนำเข้าสินค้าอาหารจากประเทศดังกล่าว และจะไม่รับคำขอขึ้นทะเบียนสถานประกอบการผลิตอาหารจากประเทศผู้ส่งออกดังกล่าว ณ ช่วงเวลานั้น

ข้อที่ 26 หน่วยงานกำกับดูแลของประเทศผู้ส่งออก มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลความปลอดภัย และสุขอนามัยของสถานประกอบการที่ตั้งอยู่ในประเทศของตน

ข้อที่ 27 สำนักงานศุลกากรฯ ทำหน้าที่รับผิดชอบชี้แจงรายละเอียดตามประกาศฉบับนี้

ข้อที่ 28 ระเบียบนี้จะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 และให้ยกเลิกประกาศเดิมของสำนักงานควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบและกักกันโรคแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine; AQSIQ) ฉบับที่ 145 ที่ประกาศใช้เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2555 รวมทั้ง “ประกาศสำนักงานศุลกากรกลางสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยการขึ้นทะเบียนและบริหารจัดการผู้ผลิตอาหารในต่างประเทศที่นำเข้ามายังจีน” ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมที่ 243 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561

中华人民共和国海关总署令

第 248 号

《中华人民共和国进口食品境外生产企业注册管理规定》已于 2021 年 3 月 12 日经海关总署署务会议审议通过，现予公布，自 2022 年 1 月 1 日起实施。2012 年 3 月 22 日原国家质量监督检验检疫总局令第 145 号公布，根据 2018 年 11 月 23 日海关总署令第 243 号修改的《进口食品境外生产企业注册管理规定》同时废止。

署长 倪岳峰

2021 年 4 月 12 日

中华人民共和国进口食品境外生产企业注册管理规定

第一章 总则

第一条 为加强进口食品境外生产企业的注册管理，根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《中华人民共和国进出口商品检验法》及其实施条例、《中华人民共和国进出境动植物检疫法》及其实施条例、《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》等法律、行政法规的规定，制定本规定。

第二条 向中国境内出口食品的境外生产、加工、贮存企业（以下统称进口食品境外生产企业）的注册管理适用本规定。

前款规定的进口食品境外生产企业不包括食品添加剂、食品相关产品的生产、加工、贮存企业。

第三条 海关总署统一负责进口食品境外生产企业的注册管理工作。

第四条 进口食品境外生产企业，应当获得海关总署注册。

第二章 注册条件与程序

第五条 进口食品境外生产企业注册条件：

（一）所在国家（地区）的食品安全管理体系通过海关总署等效性评估、审查；

(二) 经所在国家(地区)主管当局批准设立并在其有效监管下;

(三) 建立有效的食品安全卫生管理和防护体系,在所在国家(地区)合法生产和出口,保证向中国境内出口的食品符合中国相关法律法规和食品安全国家标准;

(四) 符合海关总署与所在国家(地区)主管当局商定的相关检验检疫要求。

第六条 进口食品境外生产企业注册方式包括所在国家(地区)主管当局推荐注册和企业申请注册。

海关总署根据对食品的原料来源、生产加工工艺、食品安全历史数据、消费人群、食用方式等因素的分析,并结合国际惯例确定进口食品境外生产企业注册方式和申请材料。

经风险分析或者有证据表明某类食品的风险发生变化的,海关总署可以对相应食品的境外生产企业注册方式和申请材料进行调整。

第七条 下列食品的境外生产企业由所在国家(地区)主管当局向海关总署推荐注册:肉与肉制品、肠衣、水产品、乳品、燕窝与燕窝制品、蜂产品、蛋与蛋制品、食用油脂和油料、包馅面食、食用谷物、谷物制粉工业产品和麦芽、保鲜和脱水蔬菜以及干豆、调味料、坚果与籽类、干果、未烘焙的咖啡豆与可可豆、特殊膳食食品、保健食品。

第八条 所在国家（地区）主管当局应当对其推荐注册的企业进行审核检查，确认符合注册要求后，向海关总署推荐注册并提交以下申请材料：

（一）所在国家（地区）主管当局推荐函；

（二）企业名单与企业注册申请书；

（三）企业身份证明文件，如所在国家（地区）主管当局颁发的营业执照等；

（四）所在国家（地区）主管当局推荐企业符合本规定要求的声明；

（五）所在国家（地区）主管当局对相关企业进行审核检查的审查报告。

必要时，海关总署可以要求提供企业食品安全卫生和防护体系文件，如企业厂区、车间、冷库的平面图，以及工艺流程图等。

第九条 本规定第七条所列食品以外的其他食品境外生产企业，应当自行或者委托代理人向海关总署提出注册申请并提交以下申请材料：

（一）企业注册申请书；

（二）企业身份证明文件，如所在国家（地区）主管当局颁发的营业执照等；

（三）企业承诺符合本规定要求的声明。

第十条 企业注册申请书内容应当包括企业名称、所在国家（地区）、生产场所地址、法定代表人、联系人、联系方式、所

在国家（地区）主管当局批准的注册编号、申请注册食品种类、生产类型、生产能力等信息。

第十一条 注册申请材料应当用中文或者英文提交，相关国家（地区）与中国就注册方式和申请材料另有约定的，按照双方约定执行。

第十二条 所在国家（地区）主管当局或进口食品境外生产企业应当对提交材料的真实性、完整性、合法性负责。

第十三条 海关总署自行或者委托有关机构组织评审组，通过书面检查、视频检查、现场检查等形式及其组合，对申请注册的进口食品境外生产企业实施评估审查。评审组由2名以上评估审查人员组成。

进口食品境外生产企业和所在国家（地区）主管当局应当协助开展上述评估审查工作。

第十四条 海关总署根据评估审查情况，对符合要求的进口食品境外生产企业予以注册并给予在华注册编号，书面通知所在国家（地区）主管当局或进口食品境外生产企业；对不符合要求的进口食品境外生产企业不予注册，书面通知所在国家（地区）主管当局或进口食品境外生产企业。

第十五条 已获得注册的企业向中国境内出口食品时，应当在食品的内、外包装上标注在华注册编号或者所在国家（地区）主管当局批准的注册编号。

第十六条 进口食品境外生产企业注册有效期为5年。

海关总署在对进口食品境外生产企业予以注册时，应当确定注册有效期起止日期。

第十七条 海关总署统一公布获得注册的进口食品境外生产企业名单。

第三章 注册管理

第十八条 海关总署自行或者委托有关机构组织评审组，对进口食品境外生产企业是否持续符合注册要求的情况开展复查。评审组由2名以上评估审查人员组成。

第十九条 在注册有效期内，进口食品境外生产企业注册信息发生变化的，应当通过注册申请途径，向海关总署提交变更申请，并提交以下材料：

- （一）注册事项变更信息对照表；
- （二）与变更信息有关的证明材料。

海关总署评估后认为可以变更的，予以变更。

生产场所迁址、法定代表人变更或者所在国家（地区）授予的注册编号改变的应当重新申请注册，在华注册编号自动失效。

第二十条 进口食品境外生产企业需要延续注册的，应当在注册有效期届满前3至6个月内，通过注册申请途径，向海关总署提出延续注册申请。

延续注册申请材料包括：

- （一）延续注册申请书；
- （二）承诺持续符合注册要求的声明。

海关总署对符合注册要求的企业予以延续注册，注册有效期延长5年。

第二十一条 已注册进口食品境外生产企业有下列情形之一的，海关总署注销其注册，通知所在国家（地区）主管当局或进口食品境外生产企业，并予以公布：

（一）未按规定申请延续注册的；

（二）所在国家（地区）主管当局或进口食品境外生产企业主动申请注销的；

（三）不再符合本规定第五条第（二）项要求的。

第二十二条 进口食品境外生产企业所在国家（地区）主管当局应当对已注册企业实施有效监管，督促已注册企业持续符合注册要求，发现不符合注册要求的，应当立即采取控制措施，暂停相关企业向中国出口食品，直至整改符合注册要求。

进口食品境外生产企业自行发现不符合注册要求时，应当主动暂停向中国出口食品，立即采取整改措施，直至整改符合注册要求。

第二十三条 海关总署发现已注册进口食品境外生产企业不再符合注册要求的，应当责令其在规定期限内进行整改，整改期间暂停相关企业食品进口。

所在国家（地区）主管当局推荐注册的企业被暂停进口的，主管当局应当监督相关企业在规定期限内完成整改，并向海关总署提交书面整改报告和符合注册要求的书面声明。

自行或者委托代理人申请注册的企业被暂停进口的，应当在规定期限内完成整改，并向海关总署提交书面整改报告和符合注册要求的书面声明。

海关总署应当对企业整改情况进行审查，审查合格的，恢复相关企业食品进口。

第二十四条 已注册的进口食品境外生产企业有下列情形之一的，海关总署撤销其注册并予以公告：

（一）因企业自身原因致使进口食品发生重大食品安全事故的；

（二）向中国境内出口的食品在进境检验检疫中被发现食品安全问题，情节严重的；

（三）企业食品安全卫生管理存在重大问题，不能保证其向中国境内出口食品符合安全卫生要求的；

（四）经整改后仍不符合注册要求的；

（五）提供虚假材料、隐瞒有关情况的；

（六）拒不配合海关总署开展复查与事故调查的；

（七）出租、出借、转让、倒卖、冒用注册编号的。

第四章 附则

第二十五条 国际组织或者向中国境内出口食品的国家（地区）主管当局发布疫情通报，或者相关食品在进境检验检疫中发现疫情、公共卫生事件等严重问题的，海关总署公告暂停该国家（地区）相关食品进口，在此期间不予受理该国家（地区）相关

食品生产企业注册申请。

第二十六条 本规定中所在国家(地区)主管当局指进口食品境外生产企业所在国家(地区)负责食品生产企业安全卫生监管的官方部门。

第二十七条 本规定由海关总署负责解释。

第二十八条 本规定自 2022 年 1 月 1 日起施行。2012 年 3 月 22 日原国家质量监督检验检疫总局令 145 号公布, 根据 2018 年 11 月 23 日海关总署令 243 号修改的《进口食品境外生产企业注册管理规定》同时废止。